

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" :: ขึ้นชมดาบตำรวจหนุ่มผู้พิศมน์เพื่อวงการกีฬา สนับสนุนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวงการตะกร้อ ผู้สร้างโอกาส

ขึ้นชมดาบตำรวจหนุ่มผู้พิศมน์เพื่อวงการกีฬา สนับสนุนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวงการตะกร้อ ผู้สร้างโอกาสให้เยาวชนสนใจมาเล่นกีฬาตะกร้อ ห่างไกลจากยาเสพติด วางรากฐานไปสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต

กาฬสินธุ์ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ชาวกาฬสินธุ์เห็นขึ้นชมดาบตำรวจหนุ่ม อดีตนักกีฬาตะกร้อตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิศมน์เพื่อวงการกีฬา สร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะตะกร้อ ที่ผลิตทีมชื่อดัง โ **ส.ธนาวัตติ** กวาดแชมป์รายการดังทั่วประเทศหลายรายการ

 วันนี้ (27 มีนาคม 2560) ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กับ ดาบตำรวจสมหมาย อัมม์บุระคำ ตำรวจหนุ่มใหญ่วัย 48 ปี จากอดีตที่เคยเป็นตัวแทนนักกีฬาเขตของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผันตัวเองมาเป็นผู้สนับสนุนด้านกรกีฬาหลายรายการ โดยเฉพาะวงการตะกร้อของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากอดีตที่เคยเจ็บเหงา สร้างสีสันสร้างชื่อเสียงให้วงการตะกร้อของจังหวัดกาฬสินธุ์มีชื่อเสียงก้องระดับประเทศ สร้างทีม โ **ส.ธนาวัตติ** โดยมีผลงาน ชนะเลิศมหกรรมกีฬาไทคัพ ระดับประชาชน (อีสานตอนบน) ปี 2557และปี 2558 , ชนะเลิศงานมหกรรมโปงลางและแพรวกาฬสินธุ์ ปี 2559 , ชนะเลิศ เจ้าคัทธนามคัพ ครั้งที่ 1 ที่ยางตลาด และล่าสุด ชนะเลิศ พลับดีคัพ ที่ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา **ระดับเยาวชน 12 ปีชาย** (นักกีฬาจากโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์) ชนะเลิศงานใหม่จังหวัดขอนแก่น , ชนะเลิศงานโปงลาง แพรวกาฬสินธุ์ , ชนะเลิศ ตะกร้อริไวคัพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 และรองชนะเลิศ ปี 2559 ถือได้ว่ามีการแข่งขันตะกร้ออยู่ที่ไหน "**ส.ธนาวัตติ**" ทั้งรุ่นประชาชนและรุ่นเยาวชน กวาดรางวัลมาแล้วทั้งหมดเกือบทั่วประเทศ

 ด.ต.สมหมาย อัมม์บุระคำ เปิดเผยต่อทีมข่าวฯ ว่า ตนเองเริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อปี 2532 สังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และปัจจุบันย้ายมาสังกัดหน่วยจราจรเมืองกาฬสินธุ์ รับราชการมาแล้ว 28 ปี ซึ่งตนเองเป็นนักกีฬาตะกร้อตัวแทนเขตเก่า จึงมีความสนใจด้านกรกีฬาโดยตลอด จนมาถึงปี 2557 มีผู้ใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทาบตามขอให้เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ คือ อ.บัณฑิต ภูพันธ์ไพบู ผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากก่อนหน้านี้วงการกีฬาตะกร้อของจังหวัดเงียบหายมาตลอด ตนจึงได้รับปากและจัดรายการแข่งขันตะกร้อขึ้น ชื่อรายการ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ คัพ ครั้งที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภรรยา คุณธนาวัตติ อัมม์บุระคำ และครอบครัว ยอมควักเงินตนเองจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้จัดการแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ร่วมสนับสนุน ชมรมตะกร้อกาฬสินธุ์ อาทิเช่น พ.ต.ต.อดิสร ทศนพงษ์ (แหล่งรถผู้กอง) , คุณวิรัช พิมพ์พนิตย์ อดีต สว.กาฬสินธุ์ , คุณปิยวรรณ ศรีละพัฒน์ , คุณพิสิษฐ์ ผลเจริญงาม , คุณคารม ศิริ (อัศวินลำปาว) , ร้าน 99 Super Sport , ร้าน ดีดี เจริญชัย และอื่น ๆ ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานเปิดงานหลายรายการ และยังได้สนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนมาโดยตลอด

ปัจจุบัน ด.ต.สมหมาย อัมม์บุระคำ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อมาแล้วหลายรายการ รายการล่าสุดได้ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อในมหกรรมโป่งกลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมการแข่งขันจนล้นสนาม ถือเป็นบุคคลตัวอย่าง ผู้สร้างโอกาสให้เยาวชนสนใจมาเล่นกีฬาตะกร้อ ห่างไกลจากยาเสพติดวางรากฐานไปสู่ นักกีฬาอาชีพในอนาคตด้วย และจะมีข่าวดีให้แฟนตะกร้อชาวกาฬสินธุ์อีกครั้ง เมื่อ ด.ต.สมหมาย อัมม์บุระคำ ได้รับการติดต่อจากทีมชาติลาวว่าจะมีนักกีฬาตะกร้อทีมชาติลาว จำนวน 12 คน จะขอมาเก็บตัวที่กาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมทีมซีเกมส์ที่มาเลเซีย ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งอาจจะมีการแข่งขันรายการพิเศษให้ชาวกาฬสินธุ์ ได้ชม โดยจะมีประกาศแจ้งกำหนดการเป็นทางการอีกครั้ง ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ จึงขอยก "ด.ต.สมหมาย อัมม์บุระคำ" เป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ในคอลัมน์ "เวทีคนเก่ง" และขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมสืบไป และ ด.ต.สมหมาย อัมม์บุระคำ ยังฝากเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ต้องการเล่นตะกร้อ เชิญส่งบุตรหลานมาได้ที่สนามหน้า สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เราฝึกซ้อมกันทุกวัน มีอุปกรณ์กีฬาให้เล่นฟรีตลอด รวมทั้งเรายังจ่ายค่าไฟส่องสว่างเองด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากท่าน พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ให้ใช้พื้นที่ได้ตลอด ต้องขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้มาด้วย

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์/รายงาน

www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- [แฟนคลับศึกลูกหวายศึกคัก แห่ชมการแข่งขันเซปักตะกร้อมหกรรมโป่งกลางแพรวากาฬสินธุ์จนล้นสนาม](#)

- [ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมทั้งสนาม เลิกพริกขี้หนู! ตะกร้อกาฬสินธุ์โค่นเจ้าภาพ คว่ำแชมป์ตะกร้องานใหม่](#)